

**KẾT LUẬN**

**Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh**

-----

Ngày 17/5/2018, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dự Hội nghị có đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, đại biểu các vụ thuộc các ban Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh, cơ quan cấp tỉnh; thường trực, trưởng ban tuyên giáo, chuyên viên theo dõi Chỉ thị số 05-CT/TW các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ; lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; đại diện tập thể, cá nhân tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hội nghị đã thông qua báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; biểu dương 64 tập thể, 85 cá nhân; khen thưởng 25 tập thể và 26 cá nhân; trao giải cho 36 tác phẩm, cụm tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí xuất sắc trong công tác tuyên truyền quảng bá về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2018.

1- Hội nghị thống nhất đánh giá: Các cấp uỷ đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị đã chủ động đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả. Chú trọng gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện các nghị quyết về xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Công tác tuyên truyền được tăng cường với hình thức phong phú, lôi cuốn sự quan tâm, tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào sinh hoạt định kỳ của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, gắn với giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Rà soát, bổ sung, cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức sát với đặc điểm, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc thực hiện ở cơ sở.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã làm chuyển biến nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và nhân dân; nâng cao ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, đổi mới tác phong, lề lối làm việc. Trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, là minh chứng sinh động thể hiện việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn. Kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị thể hiện rõ nét trong việc nhân dân đóng góp công sức tham gia thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần để liên tiếp trong 2 năm vừa qua, tỉnh ta đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội đề ra, đúng lộ trình Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

*Tuy nhiên*, một số cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chưa chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo để tìm ra những giải pháp, những cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị. Có nơi còn lúng túng trong triển khai thực hiện nội dung đột phá mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định. Cải cách hành chính đã được chú trọng, nâng chỉ số cải cách hành chính, chỉ số PAPI, chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh, tuy nhiên một số chỉ số thành phần còn thấp, thậm chí giảm so với năm trước. Cải cách thủ tục hành chính có mặt chưa đáp ứng yêu cầu, có ngành, có địa phương còn phiền hà trong giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp. Một số tồn tại, hạn chế trong quản lý, điều hành chậm được khắc phục; những vấn đề nổi cộm ở một số nơi, gây bức xúc trong nhân dân chưa được chú ý giải quyết dứt điểm. Một số vấn đề xã hội chưa kịp thời đề ra giải pháp căn cơ, hữu hiệu để giải quyết như tệ nạn xã hội, ô nhiễm môi trường ở nông thôn, tai nạn giao thông... Vẫn còn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thiếu gương mẫu, tự giác rèn luyện, tu dưỡng, chưa nêu cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; công tác tuyên truyền, phát hiện, nhân rộng các tập thể, cá nhân tiêu biểu chưa được chú trọng đúng mức.

**2-** Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành thường xuyên, nền nếp, là động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, yêu cầu các cấp, các ngành, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh khắc phục những tồn tại, hạn chế, thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, trong đó lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

**2.1-** Thống nhất cao về nhận thức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với phát huy truyền thống quê hương cách mạng, tạo động lực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc. Đẩy mạnh việc làm theo gương Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, nhất là trong thực

hiện 3 khâu đột phá, 4 nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, các chương trình kinh tế - xã hội như: Phát triển nông nghiệp hàng hoá, bảo vệ và phát triển rừng, kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ nhân dân gắn với sân thể thao và khuôn viên; phát triển công nghiệp, du lịch; chương trình giảm nghèo; cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các phong trào, cuộc vận động, góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2018 và những năm tiếp theo.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị phải đồng thời với thực hiện các nghị quyết về xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII; các nghị quyết Trung ương 6 khoá XII về sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị và nâng cao hiệu quả các đơn vị sự nghiệp công lập, Nghị quyết Trung ương 7 khoá XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

2.2- Tiếp tục thực hiện tốt nội dung đột phá mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định là *“Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao kỷ luật, kỷ cương; đổi mới tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên”* gắn với thực hiện chuyên đề *“xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”*. Xác định đây là một trong những nội dung trọng tâm trong chương trình, kế hoạch, gắn với thực hiện nhiệm vụ của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và của mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là phong cách nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều, làm nhiều việc tốt phục vụ nhân dân. Các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị cụ thể hoá nội dung đột phá cho phù hợp, sát thực tế để triển khai thực hiện có hiệu quả, gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Tăng cường quản lý, siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang. Đổi mới phương pháp, phong cách, tác phong làm việc, trước hết là đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo lập bộ máy chính quyền các cấp trong tỉnh kỷ cương, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả. Tập trung làm tốt cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi phát triển sản xuất kinh doanh. Tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quản lý, điều hành, giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn đọng, nổi cộm, gây bức xúc trong nhân dân.

2.3- Mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị cần xây dựng và nhân rộng những mô hình hiệu quả, cách làm hay, sáng tạo và thiết thực. Lựa chọn và phát động thực hiện các chủ đề thiết thực, sát với thực tế của từng địa phương, đơn vị. Trước mắt, phát động phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện nghiêm các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, các hoạt động lễ hội. Hun đúc, nhân lên tình yêu thương đồng bào, đồng chí, đồng nghiệp, đồng đội, tích cực làm điều thiện, có ích cho cộng đồng, xây dựng nền tảng đạo đức xã hội, đấu tranh, phê bình thói thờ ơ, vô cảm.

Phân công cán bộ, đảng viên giúp đỡ các hộ nghèo, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tạo nên hiệu ứng tích cực trong cộng đồng.

2.4- Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, trước hết người đứng đầu cần nêu gương thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, nêu gương từ việc nhỏ đến việc lớn, nói đi đôi với làm; gương mẫu, tự giác tu dưỡng, rèn luyện, thực sự nêu cao tinh thần trách nhiệm, mạnh dạn đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Người đứng đầu phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên các lĩnh vực, địa bàn, các tầng lớp nhân dân và trong toàn xã hội; có giải pháp phù hợp đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo, đồng bào tái định cư, quan tâm đến thế hệ trẻ, công nhân trong các doanh nghiệp.

2.5- Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và giáo dục truyền thống quê hương cách mạng tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân bằng hình thức đa dạng, phù hợp. Đồng thời phê bình những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động... Tiếp tục đẩy mạnh sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "*học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*" thực sự có giá trị, tạo sự lan toả, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tinh thần trong đời sống xã hội.

2.6- Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn cách làm qua loa, hình thức, chiếu lệ; định kỳ sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm. Lấy kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị là tiêu chí đánh giá, phân loại tập thể, cá nhân hằng năm, đồng thời làm căn cứ trong quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ.

3- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện Kết luận này; định kỳ báo cáo tình hình, kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư TW Đảng (B/c),
- Các ban Đảng, Văn phòng TW Đảng,
- Các đ/c Tỉnh ủy viên,
- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy TTTU,
- Các ban đảng Tỉnh ủy,
- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn,
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh,
- Đ/c Chánh, Phó Chánh VPTU,
- Chuyên viên VPTU,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

**T/M TỈNH ỦY**  
**PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**



  
**Nguyễn Hồng Thắng**